

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>นักวิจัยอังกฤษสร้างชิ้นส่วนอวัยวะทดแทน ด้วยการพิมพ์วัสดุชีวภาพแบบสามมิติ คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาลมอร์สตันในเมืองสวอนซีของอังกฤษ ริเริ่มวิธีใหม่ในการสร้างชิ้นส่วนอวัยวะทดแทน โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ พิมพ์วัสดุชีวภาพออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งนำไปเปลี่ยนถ่ายให้ผู้ที่ต้องการได้ นักวิจัยใช้วิธีเก็บเซลล์กระดูกอ่อนของคนไข้มาเพาะเลี้ยง จากนั้นนำมาผสมกับวัสดุที่มีลักษณะคล้ายเจลลี่ เพื่อพิมพ์ออกมาเป็นรูปร่างที่ต้องการโดยเครื่องพิมพ์สามมิติที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ จากนั้นจะนำอวัยวะที่พิมพ์ออกมาเข้าตู้อบเพาะเลี้ยงต่อไป เพื่อให้เนื้อเยื่อเติบโตจนมีความแข็งแรงพอที่จะนำไปใช้ปลูกถ่ายได้ศ. เอียน วิทเทกเกอร์ หัวหน้าคณะวิจัยชี้ว่า วิธีนี้สามารถเพาะชิ้นส่วนอวัยวะได้หลากหลาย ทั้งจมูก หู หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างกระดูกและกล้ามเนื้อได้ โดยเทคโนโลยีนี้ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาไม่ต้องเป็นแผลเป็นเหมือนที่เคย เนื่องจากไม่ต้องใช้เนื้อเยื่อจากบริเวณอื่นของตัวผู้ป่วยเองมาปลูกถ่าย การเพาะอวัยวะนี้ใช้เวลาสั้นเพียงสองเดือนก็สมารถใช้งานได้แล้ว โดยคาดว่าเทคนิคนี้จะนำมาใช้กับคนไข้ได้จริงในอีกไม่เกิน 3 ปีข้างหน้า</p>	-	-
ประเทศ	<p>แพทย์ห่วงอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เดือน ว่าง- เมา ไม่ควรขับรถ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในช่วงเทศกาล สถิติการเกิดอุบัติเหตุยังเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่ากว่าช่วงเวลา น.พ. อนุชาได้แนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ระวังระวังเป็นพิเศษในจุดเสี่ยงต่างๆ ด้วย อาทิ 1.จุดกลับรถ ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุจากการกลับรถกะทันหัน 2.เส้นทางที่มีรถบรรทุก หรือรถขนาดใหญ่วิ่งเป็นจำนวนมาก 3.เส้นทางตรงยาวๆ เพราะอาจทำให้ผู้ขับซึ่งง่วงได้ 4.ทางแยก ทางร่วมต่างๆ 5.ทางที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 6.ทางโค้ง ทางขึ้นเขา ทางลาดชัน ซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรขับรถเร็วเพราะจะทำให้ควบคุมรถได้ยากลำบาก แต่ทั้งนี้หากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน 1669 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยเตรียมร่างกายพร้อมสวดมนต์ข้ามปี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ประชาชนนิยมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในปีใหม่แต่ด้วยวิธีการปฏิบัติและระยะเวลาในการสวดมนต์ที่ยาวนาน อาจทำให้ร่างกายเมื่อยล้า ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า ควรหลีกเลี่ยงท่าที่พับข้อมากเกินไป 90 องศา เช่น การนั่งพับเพียบ ในกรณี นั่งสวดมนต์ควรสลับท่านั่งระหว่างการนั่ง สำหรับประชาชนทั่วไป ก่อนสวดมนต์ประชาชนควรเตรียมพร้อมโดยยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยการยกแขน ขึ้นลง เอียงตัวไปทางซ้าย ขวากำมือ แขนมือ ซึ่งทุกกลุ่มวัยสามารถทำได้ทั้งในลักษณะการยืนและนั่ง และหากมีเวลาพักในช่วงสวดมนต์ก็ควรเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดิน หรือการบริหาร ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบคางนึ่งไว้ประมาณ 10-30 วินาที แต่ละท่าทำอย่างน้อย 4 ครั้ง และเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ยืดจนถึงจุดที่รู้สึก ตึงแต่ไม่ใช่เจ็บ แล้วนั้งค้างไว้ในท่านั้น ระหว่างการยืดเหยียดให้หายใจเข้า-ออกตามปกติ อย่ากลั้นหายใจ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สบส.ส่งอสม.ประจำ7,200ตำบลสกัดกลุ่มเสี่ยงช่วงปีใหม่</p> <p>นาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ในการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่ 7 วัน กรม สบส. ได้มอบนโยบายให้ อสม.ปฏิบัติการที่ด่านชุมชนทั่วประเทศที่มีกว่า 7,200 แห่ง จุดละ 2-3 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อปพร. ชูรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ทหาร ตำรวจ เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรในหมู่บ้าน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถเร็ว ผู้ที่อดนอน ไม่สวมหมวกนิรภัย ผู้ที่ดื่มสุรา หากพบรายใดดื่มแล้วขับ หรือเมาแล้วขับ จะไม่ให้ขับรถออกจากหมู่บ้าน และจะให้หยุดพักผ่อนในจุดที่เตรียมไว้ที่ด่านชุมชนทันที หรือนำตัวไปส่งที่บ้าน ซึ่งอสม.จะรู้พื้นที่ที่อยู่แล้ว และให้อสม.ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนประชาชนผ่านทางหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน ให้ถี่ขึ้นกว่าปกติ ตลอด 7 วัน โดยเฉพาะผู้ที่ยังเลิกดื่มสุราไม่ได้ หากดื่มแล้วขอความร่วมมือให้อยู่ภายในบ้าน ไม่ควรขับรถออกนอกบ้านแม้ว่าจะขับในระยะใกล้ๆ ก็ตาม เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.เผยไข้เลือดออกยังน่าห่วงพบผู้ป่วยเกิน1,000คนต่อสัปดาห์</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์โรค ไข้เลือดออกขณะนี้ แนวโน้มดีกว่าเดิมแล้ว พบผู้ป่วยลดลงจาก 20,000 กว่าคนในเดือน พฤศจิกายน เหลือ 5,000 กว่าคนใน 3 สัปดาห์ของเดือนธันวาคม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทุกกระทรวงเข้าไปแก้ปัญหาพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงยังไม่ใช่ว่าระดับที่พอใจ ได้สั่งการให้ สสจ.ทั่วประเทศ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดรณรงค์กำจัดยุงและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายในชุมชนอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม. รณรงค์ ลูกบ้าน ร่วมกันกำจัดลูกน้ำภายในบ้านและรอบๆ บ้านของผู้ป่วย รวมทั้ง วัดโรงเรียน หรือบ้านเรือนใกล้เคียง เพื่อป้องกันการเกิดระบาดในปี 2559 ตามการคาดการณ์ของ กรมควบคุมโรค ที่คาดว่าจะพบผู้ป่วยได้มากถึง 160,000 คน จำนวนผู้ป่วยมากพอกับ การระบาดในปี 2556 ที่ผ่านมา ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนทุกชุมชน กำจัด ลูกน้ำยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านรอบๆ บริเวณบ้านทุก 7 วัน ดูแลความสะอาด สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ</p>	<p>สถานการณ์จังหวัด พิจิตร เดือน ธ.ค. 58 พบผู้ป่วยเกิน ค่า Median 5 ปี ทุกอำเภอ ยกเว้น อ.สามง่าม</p>	-
ประเทศ	<p>สธ.ห่วงกินอาหารทะเลดิบหรือปรุงไม่สุกอาจท้องร่วง เดือน 10 เมฆเสี่ยง</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ก.สาธารณสุขเป็นห่วงประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมซื้ออาหารไปปรุงเอง สั่งจากร้านอาหาร และออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยเมนูที่นิยมรับประทาน คือ อาหารทะเล เช่น กุ้ง หอย ปลาหมึก ปู หากกินอาหารทะเล แบบดิบๆ ปรุงไม่สุกพอ หรือล้างด้วยน้ำทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อ อาจทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษตามมาได้ ขณะนี้ได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ตรวจสอบ คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างเข้มข้น รวมถึงตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการล้างตลาด แพปลา เรือหาปลา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกัน ควบคุมโรค ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรค ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ติดตามสถานการณ์และการดำเนินการควบคุมได้อย่างทันที่ทันที่ ป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง เพื่อให้ประชาชนมีความสุขในการฉลองเทศกาลปีใหม่</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ. เผยช่วงเคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พบผู้บาดเจ็บจากจลาจลเกือบครึ่งของ 7 วันอันตราย ส่งโรงพยาบาลทั่วประเทศพร้อมดูแลประชาชน</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2558 มีผู้บาดเจ็บจากจลาจลเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล 23,825 คน เฉพาะในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(Count down) 31 ธันวาคม-1 มกราคม เพียง 2 วันมีผู้บาดเจ็บกว่า 9,000 คน คิดเป็นเกือบครึ่งของผู้บาดเจ็บทั้งหมดของช่วง 7 วันอันตราย ในจำนวนนี้บาดเจ็บนอนสาหัสต้องพักรักษาในโรงพยาบาล 1,266 คน เฉลี่ย 663 คนต่อวัน เสียชีวิต 131ราย เฉลี่ย 66 รายต่อวัน สาเหตุประชาชนเฉลิมฉลอง เมาแล้วขับ สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและพิการจากจลาจล ได้กำชับให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศเตรียมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรประจำห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู สำรองเตียงรับผู้ป่วยและคลังเลือดเพิ่มขึ้น จัดช่องทางด่วนรับผู้บาดเจ็บจากการจลาจล รวมทั้งจัดระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ ประชาชนประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรขอความช่วยเหลือสายด่วน1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุอย่างถูกต้อง ถึงโรงพยาบาลได้รับการรักษารวดเร็ว ขณะนี้ทั่วประเทศมีทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 14,441 ทีม มีนักปฏิบัติการฉุกเฉินกว่า 160,000 คน</p>	-	-
ประเทศ	<p>ปฏิบัติการพิทักษ์สุขภาพคนไทยครบวงจรรับปีลิงไฟ 2559 สกัด "ไวรัสร้าย" พันพิษ : ระวัง "โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ"! ไวรัสร้าย "โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ"</p> <p>วงจรรองโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งถือเป็นมหันตภัยร้ายแรง ที่พร้อมจะคุกคามระบบสุขภาพและสุขภาพของคนไทยช่วงปีลิงไฟ 2559 โรคติดต่อไวรัสโบล่า สำหรับประเทศไทยยังมีความเสี่ยงถึงแม้จะอยู่ในระดับที่ต่ำมากก็ตาม เนื่องจากยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศที่พบการระบาดของโรควันละประมาณ 3-5 คน ทั้งจากการประเมินความเสี่ยงประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบโรค เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดอยู่เช่นกัน ขณะที่ โรคไข้หวัดนก ซึ่ง WHO รายงานพบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 (H5N1) และสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9 (H7N9) จาก 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย จีน อียิปต์ และแคนาดา ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2558 ยังระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีกที่กัมพูชา โดยพบใน 2 จังหวัด คือ เสียมเรียบ และพระตะบอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับ 2 จังหวัดของประเทศไทย คือ จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี สำหรับโรคที่อาจมีการหวนกลับมาระบาดใหม่และมีอัตราการพบที่สูงและรุนแรงขึ้นนั้น ได้แก่ โรคคอติบ โรคเท้าช้าง อหิวาตกโรค โรคหัด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเสริมถึงมาตรการการควบคุมโรคแบบครบวงจร ว่า "การเฝ้าระวังจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มแรก โรคที่ติดต่อจากคนสู่คน เช่น วัณโรค กลุ่มที่ 2 โรคที่มีการติดต่อนำโดยแมลง เช่น โรคเท้าช้าง มาลาเรีย กลุ่มที่ 3 โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น คอตีบ ที่มีการรณรงค์ ฉีดวัคซีนกระตุ้นทั่วประเทศ และกลุ่มที่ 4 โรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นในไทย"</p>	-	-
ภูมิภาค	-	-	-
จังหวัด	-	-	-

- خوب ทราม
 ชอบพบ สงสัย
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ *SC x 1/1*
 ประสาน

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 4 ธ.ค. 2558

